



บันทึกข้อความ

ปลัดกระทรวง
เลขรับ 1263
วันที่ 15 ก.พ. 67
เวลา 17.40 น.

ส่วนราชการ.....กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สป.อว. โทร. ๐ ๒๓๓๓.๓๗๔๖ (พงษ์เทพ)

ที่ อว.๐๒๐๐๒/๗๒๒ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง พว. ขออนุมัติให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานองค์การของรัฐ เข้าร่วมประชุม
วิชาการประจำปี ๒๕๖๗ ของ พว. โดยไม่ถือเป็นวันลา

เรียน ปอว.

๑. ข้อเท็จจริง

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.) กำหนดจัดการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๗ (NA2024) ภายใต้หัวข้อ “สานพลัง สร้างงานวิจัย พลิกโฉมเศรษฐกิจและสังคมไทย ด้วย BCG Implementation (Co-Creating R&D Values to Foster Thai Economic and Social Transformation with BCG implementation)” ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดย พว. มีความประสงค์ขอให้ ปอว. พิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานองค์การของรัฐ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวโดยไม่ถือเป็นวันลา ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร ๐๒๐๑/ว๘๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และมีสิทธิ์เบิกค่าที่พัก ค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากต้นสังกัดได้ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดตามหนังสือที่ อว ๖๐๐๑/๑๒๓๘ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ที่แนบมาพร้อมนี้

๒. ข้อกฎหมาย

หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร ๐๒๐๑/ว๘๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แจกคำสั่งอนุมัติในหลักการให้ส่วนราชการถือเป็นหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมประชุมสัมมนาในประเทศ โดยไม่ถือเป็นวันลา ดังนี้

๑) เป็นการประชุมสัมมนาที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้จัดให้มีขึ้น
๒) การประชุมสัมมนานั้นจะต้องเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ และเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของผู้เข้าประชุมสัมมนา

๓) ในกรณีที่ การประชุมสัมมนาซึ่งจัดให้มีขึ้นโดยองค์การระหว่างประเทศ จะต้องมิใช่หน่วยงานของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของเรื่อง

๔) การเบิกค่าใช้จ่ายในการร่วมประชุมสัมมนาจากเงินงบประมาณ ให้เบิกจ่ายได้เฉพาะค่าลงทะเบียนการประชุมและในกรณีที่เดินทางไปร่วมประชุมในจังหวัดซึ่งอยู่นอกท้องที่ ซึ่งข้าราชการนั้นปฏิบัติราชการอยู่ตามปกติ ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

๕) ค่าใช้จ่ายในการประชุมนอกเหนือจากนี้ให้ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ เป็นรายๆ ไป

๓. ข้อพิจารณา

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล (บค.) พิจารณาแล้วเห็นว่าการประชุมดังกล่าวข้างต้น พว. ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของ อว. เป็นผู้จัดให้มีขึ้นและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ ดังนั้นจึงเห็นควรอนุมัติให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานองค์การของรัฐ สามารถเข้าร่วมการประชุมวิชาการ

/ประจำปี...

ประจำปี ๒๕๖๗ (NA2024) ภายใต้หัวข้อ “สานพลัง สร้างงานวิจัย พลิกโฉมเศรษฐกิจและสังคมไทย ด้วย BCG Implementation (Co-Creating R&D Values to Foster Thai Economic and Social Transformation with BCG implementation)” ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าที่พัก ค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากต้นสังกัดได้ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานองค์การของรัฐ สามารถเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้นโดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าที่พัก ค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากต้นสังกัดได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ จะขอขอบคุณยิ่ง

(นางสาวศิรินทร์ มานวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผบค.

อนุมัติ

(นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์)

ปอว.

19 ก.พ. 2567